



# จัดกฎเหล็กคุม สงกรานต์ ลดตาย-เจ็บ7%

## 'วธ.'ชงกรม.ไฟเขียว เล่นน้ำวิถีไทย-คุ้มค่า

นางสงกรานต์ประจำปี 2561 ชื่อ "มโหธรเทวี" บันดาลให้ฝนตกในโลกลมมนุษย์ 60 ท่า นาคให้น้ำ 5 ตัว เภศม์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ซึ่งลภาวะ ข้าวกล้า ในภูมินาจะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์ ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

**▲ นางสงกรานต์...** นางมโหธรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2561 ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ มีนกงูเป็นพาหนะ ดลบันดาลให้ฝนตกในโลกลมมนุษย์ 60 ท่า ธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังสาหารจะบริบูรณ์ ขณะที่กระทรวงคมนาคม เตรียมใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บ 7%

### สงกรานต์ □ ต่อจากหน้า 1

คมนาคมเปิดแผนดูแลประชาชนเดินทาง กลับบ้านสงกรานต์ปี 61 คาดใช้ระบบขนส่ง สาธารณะกว่า 15 ล้านคน ลั่นใช้มาตรการเข้ม ยกกำลัง 3 คุมถนนจุดเสี่ยงตั้งเป้าลดตาย-บาดเจ็บ 7% เตรียมชงกรม.เคาะให้บริการฟรี ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ 8 วัน คนสูงอายุนั่งแอร์ พอร์ตรেলลิงก์-รถไฟใต้ดินฟรีวันที่ 13 เม.ย. 61 ตลอดวัน ด้าน วธ. สนับสนุนเครื่องช่วยรถคนพิการเล่นสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาลอดภัย พร้อมออกมาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย เตรียมเสนอ กรม.ประกาศใช้

ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวแนวทางการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ว่า วธ. โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้เชิญหน่วย

งานภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการปกครอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สภาวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มาประชุมบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยได้มีแนวทางดำเนินการร่วมกัน คือ ให้จังหวัดต่าง ๆ จัดสืบสานประเพณีท้องถิ่นเน้นส่งเสริมประเพณีที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการสงฆ์พระพุทธรูป สงฆ์พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือสถานบันเทิง เปิด-ปิดตามเวลา ไม่ขายแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขอความร่วมมือประชาชน ให้ใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่ปลอดภัยประหยัดน้ำ โดยไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นน้ำในเวลา

กำหนด อีกทั้งค่าใช้จ่ายและสีต่าง ๆ มาเล่นสงกรานต์ด้วย โดย วธ.จะแนะนำแนวทางดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้ต่อไป

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ในส่วนของ วธ. ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาลอดภัย" ประกอบด้วย การจัดงานรดน้ำขอพร ศิลปินแห่งชาติ และผู้บริหาร วธ. ในวันที่ 11 เม.ย. 61 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดปทุมวนารามวรวิหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ ถนนสีลม และถนนข้าวสาร ระหว่าง 12-15 เม.ย. 61 การจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียน ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุโขทัย เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง และบุรีรัมย์ รวมทั้งจะจัดสงกรานต์ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วย ทั้งนี้ วธ.ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดการแสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาลอีกด้วย



“วธ.ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในเทศกาลสงกรานต์จากทั่วประเทศ ซึ่งได้รางวัล นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์ จะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ 200 คน ขณะเดียวกัน สวธ. ยังจัดทำหนังสือประเพณีสงกรานต์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวันปีใหม่ของไทย สิ่งที่เราและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ และยังมีบัตรอวยพรส่งความสุข เนื่องในเทศกาลอีกด้วย โดยดูรายละเอียดได้ทาง [www.culture.go.th](http://www.culture.go.th) หรือ [www.facebook.com/DCP.culture](http://www.facebook.com/DCP.culture) และสายด่วนวัฒนธรรม 1765” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ด้าน นายนิวัติ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวว่า ได้ประสานกับนายอำเภอ และศูนย์ลดอุบัติเหตุ พร้อมเปิดสำนักบริการข้อมูล ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งบูรณาการกับท้องถิ่นป้องกันอาชญากรรม โดยประสานสถานบันเทิงเปิด-ปิดตามเวลาที่กำหนด ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการตรวจเข้มผู้เข้าพักโรงแรมเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และตั้งด่านชุมชนดูแลผู้ดื่มสุรา ต้องเมาไม่ขับ เน้นพื้นที่จุดเสี่ยง 109 อำเภอ 48 จังหวัด

พล.ต.ต.มนตรี ธิ่มรัมย์ รอง ผบ.ชน. กล่าวว่า สดช.ได้ดูแลพื้นที่จุดเสี่ยงเล่นสงกรานต์ในพื้นที่กทม.โดยขอให้ประชาชนพกบัตรประจำตัวประชาชนเข้างาน รวมทั้งไม่พกอาวุธที่จะส่งเจตนาถึงการก่ออาชญากรรม รวมทั้งจัดด่านความมั่นคงให้บริการและดูแลความปลอดภัยประชาชน นอกจากนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบการจราจรของศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร หรือ บก.02 ผ่านสายด่วน 1197 หากมีเหตุด่วนเหตุร้าย 191 และสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน police 1ertu ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ยังได้เผยแพร่ประกาศนงสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตามประกาศของงานโหรากรรม สำนักพระราชวัง ความว่า ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561 ปีจอ (สี่เสี้ยวผู้หญิง ชาติดิน)

สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า นางมโหรรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักคตขาว) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูไลเสด็จขึ้น มาเหนือหลังนกงู เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1380 ปีนี้ วันศุกร์ เป็นธงชัย วันศุกร์ เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดี เป็นอุบาทว์ วันอาทิตย์ เป็นโลกาวิฆเนศ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นกอินทรี 5 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ซึ่ง ลากะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉามังสาหาร จะบริบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ดกราศี เตโช (ไฟ) น้าน้อย

วันเดียวกัน ที่กระทรวงคมนาคม นายสรวิศ ทรงศิริวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 ระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย.นี้ รวม 8 วันของกระทรวงคมนาคม ว่า แผนดังกล่าวมีมาตรการสำคัญประกอบด้วย 1.การให้บริการฟรีได้แก่ กรมทางหลวง(ทล.) ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทลุง และหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เริ่มเวลา 00.01 น. วันที่ 11 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 61 โดยจะเสนอให้ กรม.พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ทีสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-หัวลำโพง และสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน และรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะให้บริการฟรีสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เม.ย.นี้ ซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ของแต่ละ

หน่วยงานพิจารณาต่อไป

2.มาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นกว่าปี 60 จากยกกำลัง 2 เป็นยกกำลัง 3 ในถนนที่เสี่ยงอันตรายหรือพื้นที่ควบคุม 77 สายทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 สายทางภาคเหนือ 17 สายทาง ภาคกลาง 14 สายทาง ภาคตะวันออก 4 สายทาง ภาคตะวันตก 6 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 สายทางและภาคใต้ 16 สายทาง ในจำนวนนี้เป็นของ ทล.47 เส้นทางและทางหลวงชนบท (ทช.) 30 เส้นทางและ 3.มาตรการดูแลประชาชนตลอดเส้นทางโดยจะตั้งจุดตรวจเช็คกระหว่างทางเพิ่มขึ้น 5 จุดรวมเป็น 19 จุดทั่วประเทศได้แก่ จ.ราชบุรี ชัยนาท ร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและอุดรธานี เพื่อตรวจความพร้อมของรถและคนขับรถโดยสารสาธารณะรถตู้ ทั้งโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรวมถึงรถเช่าเหมาทุกประเภท

นายสรวิศ กล่าวอีกว่า แผนอำนวยความสะดวกฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 7 ประการคือ 1.ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งรถไฟ รถไฟฟ้า และท่าอากาศยาน 2.บริหารจัดการจราจรบนเส้นทางโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัดหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานสามารถเคลื่อนตัวได้เร็ว ๆ ต่อเนื่อง 3.ผู้โดยสารโดยสาธารณะรถตู้ รถไฟ เรือ และเครื่องบินต้องพักก่อนเพียงพอไม่เสเพลเสียดและระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัม 4.จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมลดลง 7% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 60 ซึ่งมีจำนวนอุบัติเหตุรวม 1,559 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 238 คน และมีผู้บาดเจ็บ 1,844 คน 5.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ 6.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนทุกเส้นทางคอนเมืองโตลล์เวย์และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และ 7.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทั้งนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 จะมีประชาชนเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 15,172,654 คน เมื่อเทียบกับปี 60 อยู่ที่ 16,026,781 คน หรือลดลง 5.33%.